

ชื่อเรื่อง	การวิเคราะห์ความเสี่ยงของการขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 และยาเสพติดให้โทษในประเภท 2
ผู้แต่ง	นางสาวนิภารัตน์ สวัสดิ์จิ
ปีที่เผยแพร่	2551
การเผยแพร่	รูปเล่ม
สถานที่จัดเก็บ (กรณีเอกสารวิชาการ)	ศูนย์วิทยบริการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ทำหน้าที่จัดหาและขายวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ให้แก่สถานพยาบาลทั่วประเทศ ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 พ.ศ. 2545 ระเบียบดังกล่าวได้กำหนดให้มีการส่งมอบวัตถุเสพติดให้สถานพยาบาล 3 ทาง ดังนี้

1. ผู้รับอนุญาตมารับยา ณ กองควบคุมวัตถุเสพติดด้วยตนเอง
2. ผู้รับอนุญาตมอบอำนาจให้ผู้แทนมารับยา ณ กองควบคุมวัตถุเสพติด
3. กองควบคุมวัตถุเสพติดจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

ซึ่งการส่งมอบยาโดยผู้รับอนุญาตมอบอำนาจให้ผู้แทนมารับยา จะเกิดความเสี่ยงในการนำไป ถึงมือผู้รับอนุญาต (ผู้ซื้อ) ไม่ครบตามจำนวนที่ซื้อหรือนำไปให้บางส่วน และจากเหตุการณ์ในอดีตก่อนปี พ.ศ.2543 กองควบคุมวัตถุเสพติดได้ตรวจสอบพบปัญหาการส่งมอบวัตถุเสพติดให้แก่สถานพยาบาลที่ผู้รับอนุญาตมอบอำนาจให้ผู้แทนมารับยา คือ ผู้รับมอบอำนาจมารับยาแทนแต่นำยาไปไม่ถึงผู้รับอนุญาต โดยมีการปลอมแปลงเอกสารคำขอซื้อ ปลอมลายเซ็นผู้รับอนุญาต ปลอมลายมือผู้รับอนุญาต เขียนจำนวนวัตถุเสพติดเกินที่ผู้อนุญาตขอซื้อ เป็นต้น ซึ่งทำให้ผู้แทนที่มารับยาอาจนำวัตถุเสพติดไปใช้ในทางที่ผิด

ทั้งนี้เพื่อเป็นการยืนยันและสร้างความมั่นใจในการจำหน่ายและส่งมอบยาให้แก่สถานพยาบาลที่มีผู้รับมอบอำนาจให้มารับยาแทนคนใดจะนำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง หรือ นำยาไปไม่ถึงผู้รับอนุญาต จึงได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 และ ยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 จากสถานพยาบาลที่มีผู้มารับยาแทนผู้ซื้อ จำนวน 191 ราย โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล ไม่พบความเสี่ยงจากการจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในประเภท 2 และยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 จึงเป็นการยืนยันให้มั่นใจได้ว่ากลุ่มบริหารฯ ได้จำหน่ายวัตถุเสพติดให้กับสถานพยาบาลได้อย่างถูกต้อง ภายใต้การควบคุมโดยกฎหมายและระเบียบต่างๆอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด และมั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดจากผู้รับมอบอำนาจให้มารับยาแทนว่าจะนำไปใช้ไม่ถูกต้องอย่างเช่นเหตุการณ์ในปีพ.ศ. 2543

ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามกลุ่มบริหารวัสดุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์จะควบคุมการจำหน่าย / ส่ง
มอบวัสดุเสพติดภายใต้การ ควบคุมตามกฎหมายและระเบียบต่างๆอย่างเคร่งครัดตลอดไป